

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIẾN XƯƠNG Quyết liệt phòng, chống dịch



Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương tham mưu UBND huyện chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn về y tế, thời gian qua, cùng với các lực lượng chức năng, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương đã quyết liệt triển khai các hoạt động phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Xác định công tác tuyên truyền phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kết hợp giữa truyền thông qua mạng xã hội với truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, kịp thời thông tin đến người dân các thông điệp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, tránh tâm lý chủ quan, lơ là, hướng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch. Trung tâm cũng tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch và thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như trong các khu cách ly tập trung, các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đặc biệt, khi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để khoanh vùng, phong tỏa, truy vết các trường hợp có tiếp xúc với

các ca bệnh; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh và người dân tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế; đồng thời, nhanh chóng rà soát, khoanh vùng, xác định các trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện và phối hợp với địa phương tổ chức phun khử khuẩn xung quanh nhà các trường hợp nhiễm bệnh, trường hợp F1 và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà các trường hợp F2 theo quy định.

Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai và tham gia bảo đảm an toàn chiến dịch tiêm trên 5.000 mũi vắc-xin trên địa bàn huyện; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở sinh phẩm phục vụ xét nghiệm, vật tư để đáp ứng mọi tình huống dịch xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ". Bà Bùi Thị Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", Trung tâm đã nỗ lực, chủ động phối hợp với mọi tình huống dịch bệnh xảy ra; thiết lập đường dây nóng để kịp thời trả lời, giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; giao các khoa, phòng chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và đón tiếp, theo dõi công tác phòng, chống dịch ở các xã, thị trấn. Đối với hệ thống trạm y tế, Trung tâm chỉ đạo bảo đảm thường trực tại trạm 24/24 giờ, không được chủ quan, lơ là, kịp thời tiếp nhận các trường hợp khai báo y tế từ các tỉnh về địa phương; bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong hoạt động khám chữa bệnh

và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn truy vết, quản lý các trường hợp nguy cơ cao, bảo đảm kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ông Phạm Quang Trung, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Minh cho biết: Ngay từ đầu năm, Trạm đã xây dựng kịch bản theo 3 phương án là giám sát khi chưa có dịch xảy ra, tình huống khi có dịch xảy ra và sau khi có dịch xảy ra. Tất cả những phương án này xã Bình Minh đều đã trải qua trên thực tế, do đó ngay khi phát hiện ca F0 trên địa bàn, Trạm đã chủ động tham mưu kiện chốt kiểm soát, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn và truy vết F1, F2, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất. Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp", Trạm tiếp tục tuyên truyền, giám sát người từ tỉnh ngoài, từ vùng dịch về, hướng dẫn người dân khai báo y tế và tổ chức cách ly theo quy định. Đến nay, Trạm đã tiêm gần 300 mũi vắc-xin cho các trường hợp theo đúng tiến độ.

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tinh mạng của người dân, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương đã và đang tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch ngay từ tuyến đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, quyết tâm không để dịch Covid-19 xảy ra và lây lan trên địa bàn huyện.

THU THỦY

Nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Vũ Hội (Vũ Thu) từ tháng 10/2019, Đại úy Bùi Hồng Hải cùng lực lượng công an xã luôn chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021, tình hình ANTT trên địa bàn xã ổn định, không xảy ra các vụ án nghiêm trọng, tạo sự ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đại úy Bùi Hồng Hải cho biết: Chúng tôi trực tiếp về địa bàn thôn, nắm bắt tình hình nhân dân, rà soát các đối tượng, từ đó có cơ sở để phân loại, xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Công an xã An Thanh (Quỳnh Phụ) có 5 đồng chí công an chính quy. Sau khi được điều động về xã, các đồng chí đã nhanh chóng nắm tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng an ninh thôn đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Sau hơn 2 năm được bố trí về cơ sở, hình ảnh cán bộ công an chính quy đã trở nên thân thuộc với người dân. Đồng chí Chu Công Dương, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Khi xã An Thanh xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, lực lượng công an xã đã phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực có F0, thân tốc truy vết các trường hợp F1, F2 để cách ly. Các đồng chí ngày đêm bám trụ tại các chốt kiểm soát dịch chốt kiểm soát người ra, vào xã, hỗ trợ người dân trong vùng có dịch khi gặp khó khăn. Nhờ vậy, trong suốt thời gian xã An Thanh thực hiện phong tỏa, tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, nhân dân tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nên địa phương đã sớm khống chế được dịch, không để lây lan.

Đầu năm 2019, Công an tỉnh thực hiện thí điểm đưa 100 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 53 xã trọng điểm về ANTT. Với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, đến ngày 28/9/2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc điều động, bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Theo Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Chủ trương bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân

"Luồng gió mới" bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Sau hơn 2 năm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực. Cán bộ được điều động đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thời phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

dân. Với tinh thần "Vi nhân dân phục vụ", các đồng chí đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, nắm tình hình nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những kết quả nổi bật trong thời gian qua của lực lượng công an xã là đã phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng và đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông báo tình hình ANTT; tham mưu chính quyền địa phương kiện toàn và phân huy vai trò của 3.100 mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở. Ngoài ra, lực lượng công an xã luôn chủ động, linh hoạt, bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tham gia tích cực cùng các lực lượng của Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố bảo vệ thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng nhiều sự kiện quan trọng khác ở địa phương. Năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an xã đã kịp thời phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại cơ sở. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, không bố phá hoại, không xảy ra "điểm nóng" về ANTT.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an các xã cũng giữ vai trò quan trọng, chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Ngoài ra, lực lượng công an xã còn phối hợp chặt chẽ lực lượng y tế xã thường xuyên giám sát, theo dõi di biến động dân cư; tham gia chốt trực tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa..., góp phần quan

trọng cùng các lực lượng tuyến đầu của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực vào cuộc của lực lượng công an xã. Ngoài việc tham mưu, triển khai các biện pháp giữ vững ANTT trên địa bàn, lực lượng này đã phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng khác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, từ đó giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể khẳng định, sau hơn 2 năm đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được nâng lên, góp phần quan trọng kiểm chế tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

TÁT ĐẠT



Lực lượng công an cơ sở phối hợp hướng dẫn người dân khai báo y tế qua điện thoại thông minh.

Nhiều giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều đề án, mô hình đã được ngành dân số triển khai nhằm từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Bà Đoàn Thị Thanh Hằng, Phó Chỉ huy trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Theo đánh giá, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh số trẻ em sinh ra là trai thường cao hơn số trẻ sinh ra là gái. Tỷ lệ này có chiều hướng gia tăng và ngày càng khó kiểm soát. Năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh là 110,8 trẻ em trai/100 trẻ em gái.

Trước thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã triển khai mô hình "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh", là một trong những mô hình được triển khai từ rất sớm, đã và đang duy trì tại 165 xã của 8 huyện, thành phố với 165 câu lạc bộ (CLB) phụ nữ không sinh con thứ ba cùng giúp nhau phát triển kinh tế. Tham gia CLB, chị em được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; tư vấn, hướng dẫn

cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, sử dụng các biện pháp tránh thai, kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan... Chi Đỗ Thị Toan, chủ nhiệm CLB phụ nữ không sinh con thứ ba xã Nam Bình (Kiến Xương) cho biết: CLB phụ nữ không sinh con thứ ba của xã hiện có 180 thành viên, trong đó 45% chị em trong độ tuổi sinh đẻ. Nếu như trước đây mỗi phụ nữ CLB sinh hoạt một lần, theo từng chủ đề khác nhau như: chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ

em, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính và lựa chọn giới tính thai nhi... thì thời điểm này CLB sinh hoạt theo từng nhóm nhỏ, phối hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Tham gia CLB, các thành viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc sinh ít con đối với hạnh phúc gia đình và toàn xã hội. Từ đó mỗi thành viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng. Bên cạnh đó, để giúp chị em phát triển kinh tế,



Tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân huyện Đông Hưng.

CLB huy động quỹ từ các thành viên cho chị em vay với lãi suất thấp. Ngoài ra, các thành viên trong CLB được hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động, trao đổi kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, phòng, chống dịch bệnh, phát triển nghề phụ.

Để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngành dân số còn phối hợp với ngành Giáo dục triển khai có hiệu quả các mô hình tại các trường học như: mô hình "Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái" duy trì tại 49 xã với 49 CLB "Các bạn gái tiêu biểu", mô hình "Lồng ghép nội dung giới tính mất cân bằng giới tính khi sinh" tại 21 trường THCS... Bên cạnh duy trì, phát triển các mô hình, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Từ đầu năm đến nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động truyền thông gián tiếp được chú trọng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, tờ rơi, tuyên truyền lưu động. Ngoài ra, việc tư vấn về sức khỏe sinh sản cũng thường xuyên được trạm y tế các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thực hiện. Bà Phạm Thị Minh Thêu, cán bộ Trạm Y tế xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) cho biết: Tại các buổi khám thai định kỳ, chúng tôi tuyên truyền cho các bà mẹ nội dung về chênh lệch giới, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản... Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền theo nhóm, tư vấn tại nhà cho các gia đình, chú trọng tư vấn, nắm bắt tâm tư

của những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, chia sẻ về những hệ lụy của việc lựa chọn giới tính. Từ đó nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là một trong những giải pháp để giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính.

Bà Đoàn Thị Thanh Hằng, Phó Chỉ huy trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết thêm: Để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1472 của Bộ Y tế và Quyết định số 1288 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017 - 2025. Tham mưu Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, phát hành các ấn phẩm, thông tin lên website nội dung tuyên truyền, phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi. Tích cực tuyên truyền cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp về công tác dân số - KHHGD nói chung, mất cân bằng giới tính nói riêng phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Ngoài ra, phối hợp với ngành Giáo dục tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình trong các trường học. Mục tiêu đến năm 2025 Thái Bình sẽ khống chế được tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số này trở lại mức cân bằng tự nhiên.

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2021-2030		2025	2030
	CHỈ TIÊU CHÍNH		
	Cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ	60%	75%
	Tỷ lệ lao động nữ làm công nghệ lương	50%	60%
	Tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp/tổng số lao động nữ có việc làm	<30%	<25%
	Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã	≥27%	≥30%
	Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất 1 trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản	80%	90%
	Số cơ sở trợ giúp xã hội có lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới	70%	100%
	Tỷ số giới tính khi sinh bé trai/bé gái sinh ra sống	111/100	109/100
	Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản	42/100.000	<42/100.000
	Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ	18/1.000	<18/1.000
	Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái đạt tốc độ thiếu số: Hoàn thành giáo dục tiểu học Hoàn thành cấp trung học cơ sở	>90% 85%	99% 90%
	Tỷ lệ nữ thực sự/tổng số người có trình độ thạc sĩ	≥50% (tử năm 2025)	
	Tỷ lệ nữ tiến sĩ/tổng số người có trình độ tiến sĩ	30%	35%
	Dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới	60%	80%
	Tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới	100%	(từ năm 2025)

Nguồn: Nghị quyết 28/NQ-CP của Chính phủ ngày 3/3/2021 ban hành chiến lược, quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

THU HOÀI